

THÔNG BÁO

Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2019

Ngày 05/7/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Tiến Hưng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ. Cùng dự có đại diện các phòng, ban, đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - TB&XH, Ủy ban MTTQ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự và Công an huyện.

I. Kết quả cụ thể

Phiên tiếp công dân kỳ này, Hội đồng tiếp công dân huyện đã tiếp 05 trường hợp. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành phần tham gia, chủ trì Phiên tiếp công dân kết luận đối với từng trường hợp như sau:

1. Ông Lê Đức Minh, thôn Trung Sơn, xã Cương Gián: *Tiếp tục đề nghị kiểm tra, giải quyết việc hộ gia đình ông cùng 02 hộ khác (hộ ông Phạm Trung Đức và hộ ông Hồ Quốc Toàn, thôn Nam Sơn) năm 2005 được UBND xã Cương Gián xét cấp đất tại vùng Lù Cù, các hộ đã nộp tiền cho UBND xã nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất để xây dựng nhà ở.*

Về việc này, UBND huyện đã có Văn bản số 921/UBND-VP ngày 19/6/2019 nhắc nhở, đôn đốc UBND xã Cương Gián thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 685/TB-UBND ngày 23/4/2019 về kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/4/2019. Cụ thể, yêu cầu kiểm tra tổng thể trên địa bàn toàn xã, rà soát toàn bộ các trường hợp tồn đọng về đất đai tương tự như hộ gia đình ông Lê Đức Minh; nêu rõ quá trình xét cấp đất, thu tiền sử dụng đất; những khó khăn, vướng mắc cụ thể; nêu đề xuất phương án giải quyết; báo cáo kết quả về UBND huyện, Phòng Tài nguyên-Môi trường và Ban Tiếp công dân trước ngày 15/7/2019. Yêu cầu UBND xã Cương Gián triển khai thực hiện đảm bảo thời gian quy định. Đề nghị công dân chờ kết quả.

2. Bà Trần Thị Nhuận, thôn Phú Quý, xã Xuân Hội và ông Nguyễn Quý Khang trú tại số nhà 30, đường Tạ Quang Bửu, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cùng kiến nghị giải quyết việc: *Năm 1993, ông Nguyễn Quý Khang và ông Võ Hồng Nghiêm (chồng bà Trần Thị Nhuận) được UBND thị trấn Xuân An cấp đất và thu tiền sử dụng đất ở tại thị trấn Xuân An nhưng đến nay vẫn chưa có đất thực địa.*

Qua xem xét, nhận thấy ông Nguyễn Quý Khang và ông Võ Hồng Nghiêm (chồng bà Trần Thị Nhuận) nằm trong 22 trường hợp tồn đọng được giao đất ở các vị trí khác tại thị trấn Xuân An giai đoạn 1992 - 1994 (không thuộc 55

trường hợp được giao đất dọc hai bên Quốc lộ 1A, phía Nam cầu Bến Thủy) đã được UBND huyện và Đoàn thanh tra liên ngành thành lập theo Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBND tỉnh rà soát ban đầu. Hiện nay, UBND huyện đang tập trung triển khai thực hiện Văn bản số 152/KL-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về kết luận thanh tra, xác minh việc thu tiền, cấp đất cho các hộ dân giai đoạn 1992-1994, dọc hai bên Quốc lộ 1A (phía Nam cầu Bến Thủy). Sau khi các trường hợp giao đất phía Nam cầu Bến Thủy giải quyết xong, UBND huyện sẽ tiếp tục soát xét, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đối với 22 trường hợp tồn đọng được giao đất tại vị trí khác tại thị trấn Xuân An (trong đó có 02 hộ nêu trên). Đề nghị ông, bà chờ kết quả.

3. Ông Trần Xuân Phong thường trú tại thôn 10, xã Cổ Đạm: *Tiếp tục đề nghị xử lý dứt điểm các nội dung kết luận tố cáo đối với ông Phan Văn Dục, nguyên Thôn trưởng Thôn 10, xã Cổ Đạm.*

Về việc này, ngày 3/5/2019 UBND huyện có Văn bản số 632/UBND-VP tiếp tục đôn đốc UBND xã Cổ Đạm tập trung quyết liệt để xử lý dứt điểm vụ việc, báo cáo kết quả về UBND huyện, Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 20/5/2019. Ngày 31/5/2019 UBND xã Cổ Đạm có Văn bản số 48/UBND về việc xin gia hạn thời gian giải quyết đến 30/6/2019 để làm rõ thêm một số tình tiết. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả.

Ủy ban nhân dân huyện nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm do thiếu tập trung trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện; yêu cầu UBND xã khẩn trương xử lý dứt điểm vụ việc, báo cáo UBND huyện, Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 20/7/2019.

4. Bà Nguyễn Thị Dâu, thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành: *Đề nghị giải quyết giao đất thực địa lô đất gia đình bà trúng đấu giá năm 2013 tại thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành để gia đình xây dựng nhà ở.*

Về việc này, giao UBND xã Xuân Thành tổ chức thực hiện việc giao đất thực địa cho hộ bà Nguyễn Thị Dâu theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 10/8/2019.

5. Ông Trần Kim Quế, thôn Phú Quý, xã Xuân Hội: *Tố cáo ông Trần Song Hương, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm dụng đất nông nghiệp của gia đình ông để xây dựng nơi chứa rác thác và chỉ đạo đem máy múc chôn lấp rác thải trên thửa đất này.*

Về việc này, giao Ban Tiếp công dân huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, xem xét, tham mưu cho UBND huyện xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

II. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu

- Trưởng Ban Tiếp công dân huyện; Chủ tịch UBND các xã: Cương Gián, Cổ Đạm, Xuân Thành tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện. Kết quả giải quyết phải báo cáo Lãnh đạo UBND huyện; báo cáo (hoặc thông báo) cho Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện đầy đủ, đúng thời gian quy định để

tổng hợp, theo dõi (nhất là vụ việc phức tạp, kéo dài của công dân đã được UBND huyện đôn đốc nhiều lần).

- Các đơn vị cử đại diện lãnh đạo hoặc cán bộ phụ trách tham gia Phiên tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Thông báo số 19/TB-UBND-VP ngày 30/3/2012 của UBND huyện; nghiên cứu kỹ các văn bản và nắm chắc các vụ việc liên quan để cùng lãnh đạo huyện tiếp công dân định kỳ có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2019, UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện để theo dõi, chỉ đạo và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng, UBKT Huyện ủy;
- Thanh tra huyện;
- Các đơn vị có thành phần tham gia TCD định kỳ;
- UBND các xã (có công dân được tiếp);
- Lưu: VT, TCD;

Gửi: + Bản ĐT: Thành phần nhận VB qua I-O;
+ VB giấy: Các thành phần còn lại.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÒNG VĂN PHÒNG



Phan Quốc Trường